
 

รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ คร้ังที่ ๑๔/๒๕๕๓ วันที่ ๑๓ ตลุาคม ๒๕๕๓ 

รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลยัราชภฏัเชียงใหม่ 

ครั้งที ่๑๔/๒๕๕๓ 

วนัที ่๑๓ ตุลาคม ๒๕๕๓ เวลา ๐๙.๓๐ น. 

ณ หอ้งมรกต โรงแรมฟูราม่า เชียงใหม่ (FURAMA CHIANG MAI) อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

 

ผูม้าประชุม 

๑. ศ.เกยีรติคุณ นพ.อาวุธ ศรีศุกรี นายกสภามหาวิทยาลัย 

๒. ศ.เกยีรติคุณ ดร.กติติชัย  วัฒนานิกร กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 

และ อุปนายกสภามหาวิทยาลัย 

๓. ผศ.ดร.เรืองเดช วงศ์หล้า อธกิารบดี 

   กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยต าแหน่ง 

๔. ดร.ศุภวัตร ภวูกุล ประธานกรรมการส่งเสริมกจิการมหาวิทยาลัย 

กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยต าแหน่ง 

๕. รศ.ว่าที่ร้อยตรีสกล       แก้วศิริ  ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ  

   กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยต าแหน่ง 

๖. ดร.จรูญ ค านวนตา  กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 

๗. นายทนิกร น าบุญจิตต ์ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 

๘. นายบุญรัตน์ วงศ์ใหญ่  กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 

๙. นายบุญเอื้อ บัวสรวง กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 

๑๐. นายปริญญา ปานทอง กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 

๑๑. ดร.วัชระ ตันตรานนท ์ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 

๑๒. รศ.สรุชัย ขวัญเมือง กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 

๑๓. นางอรวรรณ ชยางกูร กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 

๑๔. ดร.อุทยั สื่อกระแสร์  กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 

๑๕. นายประคอง ฤกษ์วันเพญ็ รองอธกิารบดี 

    กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้ด ารงต าแหน่งบริหาร 

๑๖. ผศ.สกุญัญา ค านวนสกุณี คณบดีคณะวิทยาการจัดการ 

กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้ด ารงต าแหน่งบริหาร 

๑๗. นายประจักษ์ เขม็มุกด์ คณบดีวิทยาลัยแม่ฮ่องสอน 

กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้ด ารงต าแหน่งบริหาร 

๑๘. ผศ.มนตรี ศิริจันทร์ช่ืน ผู้อ านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา 

กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้ด ารงต าแหน่งบริหาร 

๑๙. รศ.ประสทิธิ์ กจิจนศิริ กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจ า 

สภามหาวิทยาลยัรบัรองรายงานการประชุมฉบบันี้ แลว้ 

ในการประชุม ครั้งท่ี ๑๖/๒๕๕๓ วนัที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๓ 



   

 

รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ คร้ังที่ ๑๔/๒๕๕๓ วันที่ ๑๓ ตลุาคม ๒๕๕๓ 

 

-๒- 

๒๐. ดร.บังอร ฉัตรรุ่งเรือง กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจ า 

๒๑. นายสญัญา สะสอง กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจ า 

๒๒. นายทรงเกียรติ สงัฆมณี กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจ า 

๒๓. นายถนัด                   บุญชัย รองอธกิารบดี  เลขานุการสภามหาวิทยาลัย 

 

ผูเ้ขา้ร่วมประชุม 

๑. นางสาวมนัญชยา รัตนกจิ ผู้ช่วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย 

๒. นางสาวพัชรินทร์ สมพุฒิ ผู้ช่วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย 

๓. นางศิริพร ธุวดาราตระกูล ผู้ช่วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย 

๔. นางสาวปราณิศา จันทร์มา ผู้ช่วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย 

๕. นางสาวณัฏฐมล ค าวัง ผู้ปฏบัิติหน้าที่ในการประชุมสภามหาวิทยาลัย 

๖. ว่าที่ร้อยตรีโกศล         แสงงาม  ผู้ปฏบัิติหน้าที่ในการประชุมสภามหาวิทยาลัย 

๗. รศ.กาญจนา สริิกุลรัตน์   ผู้ช่วยอธกิารบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา 

๘. ผศ.พิทยาภรณ์ มานะจุติ  ผู้ช่วยอธกิารบดีฝ่ายประกนัคุณภาพการศึกษา 

๙. นางพรศรี ขันไชย   ผู้อ านวยการกองนโยบายและแผน 

๑๐. นางสาววิลาวัลย์ หน่อค าศักด์ิ  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน  

๑๑. รศ.ดร.วัฒนพงศ์ รักษ์วิเชียร  ผู้อ านวยการสถาบันพัฒนาเศรษฐกจิ 

และเทคโนโลยีชุมชนแห่งเอเชีย 

๑๒. ดร.ณรงค์พันธุ ์ ฉุนรัมย์   รองผู้อ านวยการสถาบันพัฒนาเศรษฐกจิ 

และเทคโนโลยีชุมชนแห่งเอเชีย 

๑๓. ดร.วรจิตต์  เศรษฐพรรค์   รองผู้อ านวยการสถาบันพัฒนาเศรษฐกจิ 

     และเทคโนโลยีชุมชนแห่งเอเชีย 

๑๔. ผศ.ดร.สทิธชัิย  สาเอี่ยม  หัวหน้าภาควิชามนุษยศาสตร์ รักษาราชการแทน 

คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ 

๑๕. นางพิชญพรพรรณ  อนันตบุญวัฒน์    อาจารย์ประจ าสาขาวิชาภาษาไทย 

๑๖. นายกติติพงษ์  วงศ์ทพิย์   อาจารย์ประจ าสาขาวิชาภาษาไทย 

๑๗. นางสาวเมธนีิ  ตุ้ยสา   อาจารย์ประจ าสาขาวิชาศิลปะการแสดงและดนตรี 

 

เริม่ประชุมเวลา ๐๙.๓๐ น. 

 

 นายกสภามหาวิทยาลัยกล่าวเปิดประชุม และด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ดังน้ี 



   

 

รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ คร้ังที่ ๑๔/๒๕๕๓ วันที่ ๑๓ ตลุาคม ๒๕๕๓ 

 

-๓- 

ระเบยีบวาระที ่๑  เรือ่งทีป่ระธานแจง้ทีป่ระชุมทราบ 

 

 ๑.๑   เรือ่งแจง้ของประธานที่ประชุม  

 

  -  ไม่มี - 

 

 ๑.๒  เรือ่งแจง้ของมหาวิทยาลยั 

 

  ๑.๒.๑ แนะน ากรรมการสภามหาวิทยาลยัจากผูด้ ารงต าแหน่งบริหารคนใหม่ 

 

 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เรืองเดช วงศ์หล้า อธิการบดี กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยต าแหน่ง 

แจ้งที่ประชุมเพ่ือทราบว่า เน่ืองจากรองศาสตราจารย์สนิท สตัโยภาส รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ กรรมการ

สภามหาวิทยาลัยจากผู้ด ารงต าแหน่งบริหาร ได้เกษียณอายุราชการ ต้ังแต่วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๓ เป็น

ต้นไป ซ่ึงท าให้ต าแหน่งดังกล่าวว่างลงน้ัน 

 บัดน้ี มหาวิทยาลัยได้ด าเนินการเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้ด ารงต าแหน่งบริหาร 

ในส่วนของการเลือกจากผู้ด ารงต าแหน่งรองอธิการบดี เรียบร้อยแล้ว จ านวน ๑ คน คือ นายประคอง 

ฤกษ์วันเพญ็ รองอธกิารบดีฝ่ายบริหาร  

 

 มติสภามหาวิทยาลยั 

  รับทราบ 

 

 ๑.๓ เรือ่งแจง้ของเลขานุการสภามหาวิทยาลยั 

 

  ๑.๓.๑ คณบดีคณะวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี ขอลาออกจากต าแหน่ง 

 

 เลขานุการสภามหาวิทยาลัยแจ้งที่ประชุมเพ่ือทราบว่า ตามที่สภามหาวิทยาลัย ในคราวประชุมคร้ังที่ 

๒/๒๕๕๒ เม่ือวันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๕๒ ได้มีมติแต่งตั้งให้ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พัฒนา บุญญประภา 

ด ารงต าแหน่งคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ต้ังแต่วันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๕๒ รายละเอียดตามค าสั่ง

สภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ที่ ๔/๒๕๕๒ สั่ง ณ วันที่ ๒๘ กุมภาพันธ ์๒๕๕๒  

 บัดน้ี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พัฒนา บุญญประภา ได้ขอลาออกจากต าแหน่ง รายละเอียดตามหนังสือ

ลงวันที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๕๓ จึงท าให้ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พัฒนา บุญญประภา พ้นจากต าแหน่งคณบดี

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ต้ังแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๓ เป็นต้นไป ซ่ึงเป็นไปตามความในมาตรา 

๓๘ ประกอบกบัมาตรา ๓๐ วรรคสอง (๒) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗  

 รายละเอยีดตามเอกสารหมายเลข ๑.๓.๑ น าเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือทราบ 
 

 มติสภามหาวิทยาลยั 

  รับทราบ 



   

 

รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ คร้ังที่ ๑๔/๒๕๕๓ วันที่ ๑๓ ตลุาคม ๒๕๕๓ 

 

-๔- 

  ๑.๓.๒ กรรมการสภามหาวิทยาลยัผูท้รงคุณวุฒิ ขอลาออกจากต าแหน่ง จ านวน ๑ ราย 

 

 เลขานุการสภามหาวิทยาลัยแจ้งที่ประชุมเพ่ือทราบว่า ตามที่ได้มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ 

แต่งต้ังนายกสภามหาวิทยาลัยและกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ต้ังแต่วันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๕๒ 

เป็นต้นไป รายละเอียดตามประกาศส านักนายกรัฐมนตรี เร่ือง แต่งตั้งนายกสภามหาวิทยาลัยและ

กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ซ่ึงประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

เล่ม ๑๒๖ ตอนพิเศษ ๗๒ ง เม่ือวันที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๕๒ น้ัน 

 บัดน้ี ศาสตราจารย์ ดร.มนัส สวุรรณ ขอลาออกจากต าแหน่งกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 

รายละเอียดตามหนังสือ ลงวันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๕๓ จึงท าให้ศาสตราจารย์ ดร.มนัส สุวรรณ พ้นจาก

ต าแหน่งกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ต้ังแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๓ เป็นต้นไป ซ่ึงเป็นไปตาม

ความในมาตรา ๑๗ วรรคสอง (๒) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ 

 รายละเอยีดตามเอกสารหมายเลข ๑.๓.๒ น าเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือทราบ 

 

 มติสภามหาวิทยาลยั 

  รับทราบ 

 

ระเบยีบวาระที ่๒  เรือ่งรบัรองรายงานการประชุม  

 

 - ไม่มี -  

 

ระเบยีบวาระที ่๓  เรือ่งสืบเนือ่ง 

 

 ๓.๑ อนุมติังบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได ้ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔  

ของ มหาวิทยาลยัราชภฏัเชียงใหม่ 

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เรืองเดช วงศ์หล้า อธิการบดี กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยต าแหน่ง 

น าเสนอที่ประชุมว่า สบืเน่ืองจากการประชุมสภามหาวิทยาลัย ในคราวประชุมคร้ังที่ ๑๓/๒๕๕๓ เม่ือวันที่  

๒๓ กนัยายน ๒๕๕๓ มหาวิทยาลัยน าเสนอขออนุมัติงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๕๔ 

และสภามหาวิทยาลัยได้มีมติอนุมัติในหลักการโดยให้เบิกจ่ายเฉพาะค่าใช้จ่ายประจ าไปพลางก่อน และให้

มหาวิทยาลัยน าเสนอรายละเอียดงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ต่อสภามหาวิทยาลัยพิจารณา  

ในคราวประชุมคร้ังต่อไป 

บัดน้ี มหาวิทยาลัยได้จัดท ารายละเอยีดงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้เสรจ็เรียบร้อยแล้ว 

 รายละเอยีดตามเอกสารหมายเลข ๓.๑ น าเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา 

 

  



   

 

รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ คร้ังที่ ๑๔/๒๕๕๓ วันที่ ๑๓ ตลุาคม ๒๕๕๓ 

 

-๕- 

 ทีป่ระชุมร่วมกนัพิจารณาและมีขอ้เสนอแนะ ดงันี้  

 

๑. หน่วยงานที่บริหารจัดการด้วยตนเอง โดยเฉพาะวิทยาลัยแม่ฮ่องสอน และบัณฑิตวิทยาลัย 

มีการจัดตั้งงบประมาณค่าจ้างบุคลากรซ า้ซ้อนกนั ซ่ึงปรากฏทั้งในส่วนค่าใช้จ่ายกลางของมหาวิทยาลัย และ

ค่าใช้จ่ายที่จัดต้ังไว้ที่หน่วยงานดังกล่าว 

๒. มหาวิทยาลัยควรพิจารณาจัดซ้ือเคร่ืองปรับอากาศที่มีคุณสมบัติประหยัดพลังงานเพ่ือลด

ค่าใช้จ่ายในระยะยาวเน่ืองจากข้อมูลในรอบปีที่ผ่านมาพบว่ามีการเบิกจ่ายค่าสาธารณูปโภคสูง โดยเฉพาะ

ค่าไฟฟ้าที่เกดิข้ึนจากการใช้เคร่ืองปรับอากาศ  

๓. การจัดสรรงบประมาณควรหลอมรวมโครงการย่อย ๆ ให้เป็นโครงการขนาดใหญ่เพียง

โครงการเดียว เพ่ือความสะดวกในการติดตามและประเมินผลความส าเรจ็ของโครงการ 

 

 มติสภามหาวิทยาลยั 

  อนุมัติงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ ของ มหาวิทยาลัย

ราชภัฏเชียงใหม่ วงเงิน ๒๙๒,๗๑๑,๖๐๐ บาท โดยอธิการบดีรับข้อเสนอแนะของกรรมการสภามหาวิทยาลัย

ไปพิจารณาด าเนินการ 

 

 ๓.๒ การก าหนดจ านวนของผูด้ ารงต าแหน่งผูช่้วยอธิการบดีเพิม่เติม 

 

   มหาวิทยาลัยขอถอนระเบียบวาระน้ี 
 

ระเบยีบวาระที ่๔  เรือ่งเสนอเพือ่พจิารณา 

 

 ๔.๑ นโยบายและระดมความคิด 

 

  ๔.๑.๑ การก าหนดนโยบายและแผนพฒันาของคณะในช่วงสีปี่ขา้งหนา้  

เพือ่ใชเ้ป็นกรอบในการสรรหาคณบดีคณะวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี 

 

เลขานุการสภามหาวิทยาลัยน าเสนอที่ประชุมว่า ด้วยผู้ด ารงต าแหน่งคณบดีคณะวิทยาศาสตร์ 

และเทคโนโลยีได้ขอลาออกจากต าแหน่ง จึงท าให้ต าแหน่งคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีว่างลง 

ต้ังแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๓ เป็นต้นไป และตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ว่าด้วย การสรรหาบุคคล

เพ่ือแต่งตั้งเป็นคณบดี พ.ศ. ๒๕๔๗ ข้อ ๑๓ กรณีต าแหน่งคณบดีว่างลง ก าหนดให้มีการสรรหาให้แล้วเสร็จ

ภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ว่างลง คือ ให้ด าเนินการสรรหาให้แล้วเสรจ็ก่อนวันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๓

และตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ว่าด้วย การสรรหาบุคคลเพ่ือแต่งตั้งเป็นคณบดี พ .ศ. 

๒๕๔๗ ข้อ ๕ ก าหนดให้สภามหาวิทยาลัยก าหนดนโยบายและแผนพัฒนาของคณะในช่วงสี่ปีข้างหน้าเพ่ือ

ใช้เป็นกรอบในการสรรหาคณบดี ดังน้ัน จึงน าเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา 

รายละเอยีดตามเอกสารหมายเลข ๔.๑.๑ น าเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา 



   

 

รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ คร้ังที่ ๑๔/๒๕๕๓ วันที่ ๑๓ ตลุาคม ๒๕๕๓ 

 

-๖- 

 ทีป่ระชุมร่วมกนัพิจารณาและมีขอ้เสนอแนะ ดงันี้  

 

๑. มหาวิทยาลัยควรให้ความส าคัญกับภาระหน้าที่ของแต่ละคณะหรือวิทยาลัยว่าจะต้อง

ตอบสนองต่อยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย โดยคณะอาจก าหนดนโยบายเพ่ิมเติมกไ็ด้ แต่นโยบายและ

ทศิทางหลักควรก าหนดโดยมหาวิทยาลัยแล้วน าเสนอสภามหาวิทยาลัยรับรอง 

๒. มหาวิทยาลัยไม่ควรก าหนดนโยบายมากจนเกินไป แต่ควรเน้นเฉพาะนโยบายส าคัญและ

เป็นนโยบายที่ชัดเจน เช่น การผลิตบัณฑติต้องเน้นคุณภาพของบัณฑติ คือ บัณฑติในระดับปริญญาตรีของ

คณะวิทยาศาสตร์จะต้องไม่แตกต่างจากบัณฑิตของมหาวิทยาลัยอื่นหรือดีกว่า และต้องเช่ือมโยงกับการ

ผลิตครูวิทยาศาสตร์ ส่วนการวิจัยควรเน้นงานวิจัยที่ช่วยแก้ปัญหาชุมชนท้องถิ่นในเร่ืองสภาพแวดล้อม 

ต่าง ๆ เป็นต้น  

๓. ควรก าหนดนโยบายหลักให้ชัดเจน และต้องสอดคล้องกับการผลิตครูวิทยาศาสตร์ รวมทั้ง

ควรเน้นการวิจัยเพ่ือแก้ปัญหาชุมชนท้องถิ่น 

๔. ควรก าหนดจุดเน้นและทิศทางในอนาคตของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมุ่งไปสู่การ

ผลิตบัณฑิตที่เป็นบัณฑิตทางวิทยาศาสตร์ที่ประเทศชาติต้องการอย่างแท้จริง และควรผลิตบัณฑิต

วิทยาศาสตร์ให้มีการประยุกต์ทางด้านสิ่งแวดล้อม 

๕. มหาวิทยาลัยควรเน้นการผลิตครูเป็นหลัก เน่ืองจากเป็นเร่ื องที่มหาวิทยาลัยราชภัฏ

เช่ียวชาญและมีความเป็นเลิศในด้านการผลิตครู 

๖. การผลิตครูด้านวิทยาศาสตร์ ครูควรมีความรู้ด้านวิทยาศาสตร์อย่างแท้จริง เพ่ือถ่ายทอด

ความรู้ให้นักศึกษามีความเข้าใจได้ง่ายขึ้น 

๗. ควรสร้างเครือข่ายกับคณะวิทยาศาสตร์ของมหาวิทยาลัยอื่น ๆ ที่เช่ียวชาญในเร่ืองการวิจัย 

เน่ืองจากต้องพ่ึงพาซ่ึงกนัและกนัในเชิงวิชาการและการใช้เคร่ืองมือวิทยาศาสตร์ 

๘. การเปิดสอนในระดับบัณฑิตศึกษาควรเปิดในสาขาวิชาที่ตนเองมีความเช่ียวชาญและเกิด

ประโยชน์ต่อสงัคมอย่างแท้จริง 

 

 มติสภามหาวิทยาลยั 

  เห็นชอบให้ออกประกาศสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เพ่ือก าหนดนโยบายและ

แผนพัฒนาของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ในช่วงปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ – ๒๕๕๗ เพ่ือใช้เป็นกรอบ

ในการสรรหาคณบดี โดยมอบอธิการบดีด าเนินการยกร่างและปรึกษาอุปนายกสภามหาวิทยาลัย ก่อนน าเสนอ

นายกสภามหาวิทยาลัยลงนามต่อไป 

 

 



   

 

รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ คร้ังที่ ๑๔/๒๕๕๓ วันที่ ๑๓ ตลุาคม ๒๕๕๓ 

 

-๗- 

  ๔.๑.๒ ค ารบัรองการปฏิบติัราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๓  

ของมหาวิทยาลยัราชภฏัเชียงใหม่ 

 

 ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิทยาภรณ์ มานะจุติ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษาน าเสนอ 

ที่ประชุมว่า ส านักติดตามและประเมินผลการพัฒนาระบบราชการ ก.พ.ร. ได้แจ้งมหาวิทยาลัยในประเดน็

ที่ ก.พ.ร. ได้วิเคราะห์ความเหมาะสมของตัวช้ีวัด เป้าหมาย และเกณฑ์การให้คะแนนตามค ารับรองการปฏบัิติ

ราชการของสถาบันอุดมศึกษา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๓ โดยได้หารือกับสถาบันอุดมศึกษาและ

น าเสนอคณะกรรมการเจรจาข้อตกลงและประเมินผลเพ่ือพิจารณาในการก าหนดเป้าหมายและเกณฑ ์

การให้คะแนนของตัวช้ีวัดในภาพรวมให้เป็นมาตรฐานเดียวกนั  

 บัดน้ี ส านักงาน ก.พ.ร. ได้จัดท าเอกสารประกอบค ารับรองการปฏิบัติราชการของสถาบันอุดมศึกษา 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๓ ในส่วนของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่เสรจ็เรียบร้อยแล้วจึงน าเสนอ

มหาวิทยาลัยเพ่ือให้อธิการบดีลงนามค ารับรองการปฏิบัติราชการต่อเลขาธิการคณะกรรมการการ

อุดมศึกษา โดยในขั้นตอนนี้  ก.พ.ร. ก าหนดให้นายกสภามหาวิทยาลัยลงนามรับทราบด้วย 

รายละเอยีดตามเอกสารหมายเลข ๔.๑.๒ น าเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา 

 

 ทีป่ระชุมร่วมกนัพิจารณาและมีขอ้เสนอแนะ ดงันี้  

 

๑. ผลการปฏิบัติราชการแต่ละปีเมื่อมีคะแนนลดลงย่อมท าให้มีข้อค าถามเกิดขึ้ น มหาวิทยาลัย
จ าเป็นต้องมีค าอธบิายถึงสาเหตุที่คะแนนลดลง และควรเสนอแผนด าเนินงานว่าจะมีการปรับปรุงแก้ไขอย่างไร 

๒. ในช่วงปี ๒๕๕๑ – ๒๕๕๒ ก.พ.ร. มีการปรับเปล่ียนตัวบ่งช้ี ทั้งการเพ่ิมตัวบ่งช้ีใหม่และ 

ตัดตัวบ่งช้ีเดิมออกไป จึงอาจมีผลกระทบต่อคะแนนที่ลดลงถ้าตัวบ่งช้ีที่เพ่ิมใหม่มหาวิทยาลัยไม่ได้ 

เตรียมตัวที่ดีพอ 
 

มติสภามหาวิทยาลยั 

  รับทราบการจัดท าค ารับรองการปฏิบัติราชการ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๓ และเหน็ชอบให้นายกสภามหาวิทยาลัยลงนามในค ารับรองการปฏบัิติราชการดังกล่าว 

 

  ๔.๑.๓ ผลการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดบัสถาบนั  

ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๒ 

 

 ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิทยาภรณ์ มานะจุติ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษาน าเสนอ 

ที่ประชุมว่า ตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ได้ด าเนินการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 

ระดับสถาบัน ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๒ ระหว่างวันที่ ๓๐ – ๓๑ สงิหาคม ๒๕๕๓ เสรจ็สิ้นไปแล้วน้ัน 

 มหาวิทยาลัยจึงขอน าเสนอผลการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสถาบัน ประจ าปี

การศึกษา ๒๕๕๒ ต่อสภามหาวิทยาลัย ซ่ึงเป็นไปตามข้ันตอนของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 



   

 

รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ คร้ังที่ ๑๔/๒๕๕๓ วันที่ ๑๓ ตลุาคม ๒๕๕๓ 

 

-๘- 

(ส.ก.อ.) ส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์กรมหาชน) และส านักงาน

คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.)  

 รายละเอียดตามเอกสารหมายเลข ๔.๑.๓ น าเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือทราบ และขอรับฟัง

ข้อเสนอแนะจากสภามหาวิทยาลัยต่อไป 

 

 ทีป่ระชุมร่วมกนัพิจารณาและมีขอ้เสนอแนะ ดงันี้  

๑. มหาวิทยาลัยต้องถือว่าการก าหนดยุทธศาสตร์เป็นเร่ืองส าคัญ โดยไม่จ าต้องก าหนด

ยุทธศาสตร์มาก แต่ละหน่วยงานก าหนดเฉพาะที่ส าคัญและต้องท าให้ได้ มีการก าหนดยุทธศาสตร์ที่ท  าได้

แล้วต้องประเมินจริงๆ ว่าท าได้อย่างมีคุณภาพ  
๒. องค์ประกอบที่ ๑ ปรัชญา ปณิธาน ที่ได้คะแนนน้อยที่สุด ถือเป็นองค์ประกอบที่ส าคัญที่สุด

ของการประเมินคุณภาพภายในซ่ึงจะส่งผลต่อองค์ประกอบอื่น ๆ ด้วย มหาวิทยาลัยควรเร่งรัดปรับปรุงใน

เร่ืองน้ี 
๓. องค์ประกอบที่ ๒ และ องค์ประกอบที่ ๕ ในการประกันคุณภาพภายในถือเป็นเร่ืองส าคัญ

เพราะเป็นพันธกจิของมหาวิทยาลัย แต่กลับได้คะแนนน้อย ในขณะที่เร่ืองการวิจัยกลับได้คะแนนค่อนข้าง

สงูเป็นที่น่าพอใจอย่างย่ิง ส่วนในเร่ืองระบบการประกันคุณภาพมีข้อสังเกตที่น่าสนใจคือได้คะแนนสูงหรือ

เพ่ิมข้ึนแต่กลับเมื่อระบบประกนัคุณภาพดีแล้วกลับไม่ได้ส่งผลต่อคะแนนองค์ประกอบอื่น ๆ มากนัก 
๔. จากการตรวจสอบระบบฐานข้อมูลด้านการประกันคุณภาพการศึกษาระดับอุดมศึกษา (CHE 

QA Online)  ของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) พบว่าในส่วนของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
เชียงใหม่มีเฉพาะข้อมูลระดับสถาบันแต่ไม่มีข้อมูลในระดับคณะ ดังน้ัน มหาวิทยาลัยควรติดตามและให้

ผู้รับผิดชอบด าเนินการแก้ไขในเร่ืองน้ีโดยเร็วเพราะอาจเป็นส่วนที่ช้ีให้เหน็ได้ว่าระบบสารสนเทศภายใน

ของมหาวิทยาลัยยังไม่สมบูรณ์จึงไม่สามารถบันทึกข้อมูลในระดับคณะได้ ประการส าคัญ คือ ตั้งแต่  

ปีการศึกษา ๒๕๕๓ เป็นต้นไป หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการประกันคุณภาพ ๓ หน่วยงาน คือ สกอ. สมศ. 

และ ก.พ.ร. ได้จัดท าข้อตกลงร่วมกันที่จะใช้ข้อมูลจากฐานข้อมูลเดียวกัน โดยใช้จาก CHE QA Online 
ซ่ึงมหาวิทยาลัยต้องเตรียมการที่จะต้องสามารถเช่ือมโยงข้อมูลระดับคณะเข้ามาในระบบได้ โดยเฉพาะ 

การประเมินของ สมศ. ในรอบต่อไปจะใช้ข้อมูลระดับคณะ ซ่ึงมหาวิทยาลัยต้องท าให้มีให้ได้และต้อง 

ข้อมูลจะต้องมีความถูกต้องและแม่นย า 
๕. มหาวิทยาลัยควรเร่งรัดและด าเนินการเร่ืองระบบฐานข้อมูลทั้งของมหาวิทยาลัย/คณะ/ 

ส่วนราชการต่างๆ จะต้องให้มีฐานข้อมูลที่สมบูรณ์ และมีอย่างครบถ้วนตามที่ส านักงานคณะกรรมการ 

การอุดมศึกษาก าหนด  
๖. ผลการประเมินในเร่ืองการวิจัยที่ได้คะแนนค่อนข้างสูงเพราะเป็นการประเมินกระบวนการ 

แต่การประเมินของ สมศ. เกี่ยวกับการวิจัย ในรอบปีต่อไปจะเน้นเร่ืองผลผลิต (output) และผลลัพธ ์

(outcome) มากกว่าเดิม และมีการก าหนดค่าน ้าหนักด้วย เช่น ถึงแม้งานวิจัยน้ันจะได้รับการตีพิมพ์ 

แต่อาจจะไม่ได้คะแนนถ้าวารสารที่ตีพิมพ์ไม่อยู่ในฐานข้อมูลที่ได้รับการยอมรับ ดังน้ัน มหาวิทยาลัย 

จึงควรเตรียมการในเร่ืองน้ี 



   

 

รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ คร้ังที่ ๑๔/๒๕๕๓ วันที่ ๑๓ ตลุาคม ๒๕๕๓ 

 

-๙- 

๗. ผลการประเมินในองค์ประกอบที่ ๙ การประกันคุณภาพ ที่ปีน้ีได้คะแนนค่อนข้างสูงเพราะ

เป็นการประเมินกระบวนการ แต่การประเมินในรอบปีต่อไป สมศ. จะก ากับในเร่ืองสัมฤทธิ์ผล คือ เม่ือท า

แล้วต้องมีพัฒนาการตามตัวบ่งช้ีของแต่ละตัว ถ้าไม่มีพัฒนาการกจ็ะไม่ได้คะแนน และจะเช่ือมโยงกับ

องค์ประกอบที่ ๑ ปรัชญา ปณิธาน  ถ้าองค์ประกอบที่  ๑ ได้คะแนนไม่ดี มีโอกาสน้อยมากที่องค์ประกอบ

ที่ ๙ จะได้คะแนนดี 
๘. ปัจจุบันมีระบบที่ใช้ในการประเมินคุณภาพหลายรูปแบบ และส่วนใหญ่ประเมินโดยใช้

คะแนนเป็นหลัก มหาวิทยาลัยควรประกันคุณภาพเพ่ือคุณภาพไม่ใช่เพ่ือคะแนน และไม่ต้องรอให้ใครมา

ตรวจ แต่ควรบริหารงานโดยมุ่งคุณภาพอย่างเดียว แล้วปรับปรุงแก้ไขตนเองไปเร่ือยๆ ถ้ายังใช้คะแนน

เป็นหลักกจ็ะพบปัญหาคะแนนขึ้น ๆ ลง ๆ ตลอดเวลา และผลคะแนนอาจสะท้อนผลการด าเนินงานของ

มหาวิทยาลัยเอง เช่น องค์ประกอบที่ ๙ ได้คะแนนสูงกว่าองค์ประกอบอื่น ๆ ซ่ึงเป็นไปไม่ได้เพราะถ้า

ระบบการประกันคุณภาพดีโดยคะแนนสูง องค์ประกอบอื่นย่อมต้องดีตามไปด้วย แต่ถ้าได้คะแนนดีแล้ว

องค์ประกอบอื่นได้คะแนนไม่ดีแสดงว่าน่าจะมีการให้คะแนนเร่ืองประกนัคุณภาพคลาดเคล่ือน 
๙. มหาวิทยาลัยควรจัดท าแผนด าเนินการประกนัคุณภาพภายในเสนอสภามหาวิทยาลัยก่อนที่จะ

ด าเนินการ 
๑๐. มหาวิทยาลัยควรจัดท าแผนระยะ ๓ – ๕ ปี เพ่ือแก้ไขปัญหาในเร่ืองที่ส่งผลต่อการเรียน 

การสอน เช่น คุณวุฒิอาจารย์ ต าแหน่งทางวิชาการ สดัส่วนของอาจารย์ต่อนักศึกษา เป็นต้น 
 

มติสภามหาวิทยาลยั 

  รับทราบผลการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสถาบัน ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๒ 

ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ โดยอธิการบดีรับข้อเสนอแนะของกรรมการสภามหาวิทยาลัยไปพิจารณา

ด าเนินการ 

 

  ๔.๑.๔ การพฒันาหลกัสูตรใหม่ในระดบัปริญญาโทและปริญญาเอก 

ของสถาบนัพฒันาเศรษฐกิจและเทคโนโลยีชุมชนแห่งเอเชีย จ านวน ๒ สาขาวิชา 

คือ (๑) สาขาวิชาพลงังานและสิง่แวดลอ้ม (Energy and Environment) และ  

(๒) สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศเพือ่ธุรกิจและอุตสาหกรรม (Information 

Technology for Business and Industry) 

 

 รองศาสตราจารย์ ดร.วัฒนพงศ์ รักษ์วิเชียร ผู้อ านวยการสถาบันพัฒนาเศรษฐกิจและเทคโนโลยี

ชุมชนแห่งเอเชีย (adiCET) น าเสนอที่ประชุมเพ่ือระดมความคิดเกี่ยวกบัการพัฒนาหลักสูตรใหม่ในระดับ

ปริญญาโทและปริญญาเอกของสถาบันพัฒนาเศรษฐกิจและเทคโนโลยีชุมชนแห่งเอเชีย จ านวน 

๒ สาขาวิชา คือ (๑) สาขาวิชาพลังงานและสิ่งแวดล้อม (Energy and Environment) และ (๒) สาขาวิชา

เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือธุรกิจและอุตสาหกรรม (Information Technology for Business and Industry) 

โดยมีหลักสตูรที่คาดว่าจะพัฒนาดังน้ี 



   

 

รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ คร้ังที่ ๑๔/๒๕๕๓ วันที่ ๑๓ ตลุาคม ๒๕๕๓ 

 

-๑๐- 

(๑) หลักสตูรปรัชญาดุษฎีบัณฑติ สาขาวิชาพลังงานและสิ่งแวดล้อม (หลักสูตร

นานาชาติ) หลักสตูรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๔ 

(๒) หลักสตูรวิทยาศาสตรมหาบัณฑติ สาขาวิชาพลังงานและสิ่งแวดล้อม (หลักสูตร

นานาชาติ) หลักสตูรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๔ 

(๓) หลักสตูรปรัชญาดุษฎีบัณฑติ สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือธุรกจิและ

อุตสาหกรรม (หลักสตูรนานาชาติ) หลักสตูรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๔ 

(๔) หลักสตูรวิทยาศาสตรมหาบัณฑติ สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือธุรกจิและ

อุตสาหกรรม (หลักสตูรนานาชาติ) หลักสตูรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๔ 

 รายละเอียดตามเอกสารหมายเลข ๔.๑.๔ น าเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาระดมความคิด

และขอรับฟังข้อเสนอแนะเพ่ือไปด าเนินการพัฒนาหลักสตูรต่อไป 

 

 ทีป่ระชุมร่วมกนัพิจารณาและมีขอ้เสนอแนะ ดงันี้  

๑. ปรัชญา ความส าคัญ และวัตถุประสงค์ของสาขาวิชาพลังงานและสิ่งแวดล้อม กับสาขาวิชา

เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือธุรกจิและอุตสาหกรรม เขียนไว้เหมือนกนั 

๒. จังหวัดเชียงใหม่มียุทธศาสตร์เร่ือง Green City มหาวิทยาลัยควรมีส่วนร่วมกับจังหวัดใน

เร่ืองน้ี 

๓. พ้ืนที่สะลวง – ขี้ เหล็ก เป็นแหล่งชุมชน ดังน้ัน ในการด าเนินการจึงจ าเป็นต้องค านึงถึงความ

รับผิดชอบต่อสังคม (Corporate Social Responsibility ; CSR) และจ าเป็นต้องแสวงหาความร่วมมือจาก

ชุมชนท้องถิ่นมากกว่าองค์กรภายนอกต่าง ๆ 

๔. การท า Green City จะแบ่งเป็น ๓ ระดับ คือ (๑) เป็นการด าเนินการของ adiCET ที่ต้อง 

ปฏบัิติให้เหน็เสียก่อน เช่น การใช้พลังงานถูกต้องหรือไม่  ซ่ึงตัวช้ีวัดของ Green City มีประมาณ ๔ – ๕ 

ตัวช้ีวัด จ าเป็นต้องท าให้ครบ โดยใช้พ้ืนที่ ๓๐ ไร่ และใช้งบประมาณจ านวนมหาศาล ซ่ึงได้รับการ

สนับสนุนจากมูลนิธิเอเชียพัฒนาเป็นหลัก (๒) โดยภาพรวมของมหาวิทยาลัยต้องท า Green City 

โดยเฉพาะของ adiCET ต้องท าให้ครบทั้ง ๑๕ ตัวช้ีวัด และ (๓) ในพ้ืนที่สะลวง-ขี้ เหลก็ มีเน้ือที่ทั้งหมด 

ประมาณ ๗,๕๐๐ ไร่  adiCET ใช้จ านวน ๗๐๐ ไร่  วิทยานิพนธ์ของนักศึกษาทั้ง ๒๓ เร่ือง จะต้องให้

ค าตอบในสิ่งที่เกิดผลกระทบต่อชุมชน โดยหลักสูตรต้องเช่ือมโยงกับสังคมทั้งหมดทั้งในส่วนที่เป็น 

เศรษฐกจิและเทคโนโลยี 

๕. หลักสูตรของ adiCET มีความแตกต่างอย่างไรกับหลักสูตรของคณะวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยี ควรพิจารณาในเร่ืองความซ า้ซ้อน 

๖. การพัฒนาหลักสูตรสาขาวิชาพลังงานและสิ่งแวดล้อม ค่อนข้างตรงและคมชัดกับภาพของ 

adiCET เสมือนกับมีค าตอบอยู่ในใจที่ท  าให้เข้าใจได้ว่าสอดรับกันอย่างไร แต่การพัฒนาหลักสูตรสาขาวิชา

เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือธุรกจิและอุตสาหกรรม อาจจ าเป็นต้องทบทวน ทั้งในเร่ืองของช่ือหลักสูตร ความ

ซ า้ซ้อนกบัหลักสตูรอื่นที่มีอยู่แล้ว มีความเช่ือมโยงกับการพัฒนาสิ่งแวดล้อมหรือพลังงานที่เป็นเป้าหมายหลัก

ของ adiCET อย่างไร เป็นต้น ดังน้ัน ควรพิจารณาว่าจะท าอย่างไรที่ต้องท าหลักสูตรน้ีสอดคล้องกับ ความ

เป็น adiCET ให้ชัดเจน ควรต้องเป็นการสร้างคนที่ต้องได้คนเพ่ือเข้าไปแก้ไขปัญหาท้องถิ่นและชุมชนให้ได้ 



   

 

รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ คร้ังที่ ๑๔/๒๕๕๓ วันที่ ๑๓ ตลุาคม ๒๕๕๓ 

 

-๑๑- 

ควรปรับปรุงหลักสูตรให้ตรงกับภารกิจของ adiCET และควรพิจารณาเร่ืองความซ า้ซ้อนกับหลักสูตรที่มีอยู่

แล้วด้วย 

๗. มหาวิทยาลัยควรค านึงถึงความมั่นคงของ adiCET เน่ืองจากงบประมาณการบริหารของ 

adiCET ส่วนใหญ่มาจากความร่วมมือต่างประเทศ มหาวิทยาลัยสนับสนุนเพียง ๕ ล้านบาท และได้รับจาก

ค่าลงทะเบียน ๒๔ ล้านบาท เป็นงบประมาณจากการสนับสนุนทั้งหมด ๑๘๐ ล้านบาท  จึงน่าเป็นห่วงว่า

นักศึกษาต้องเรียนอย่างน้อย ๕ ปีถึงจะจบหลักสูตร จะมีความเช่ือมั่นว่าจะรับการสนับสนุนงบประมาณ 

ตามเป้าหมายหรือไม่ ซ่ึงหากไม่ได้อาจจะมีปัญหาในระยะยาว และส่งผลกระทบต่อนักศึกษารวมทั้งเป้าหมาย

ทั้งหมดที่วางไว้ ดังน้ัน มหาวิทยาลัยจึงควรเร่งท า MOU กับองค์กรต่าง ๆ ที่สนับสนุนในนามของ

มหาวิทยาลัย 

 

มติสภามหาวิทยาลยั 

  เห็นชอบให้สถาบันพัฒนาเศรษฐกิจและเทคโนโลยีชุมชนแห่งเอเชีย (adiCET) พัฒนา

หลักสตูรใหม่ในระดับปริญญาโทและระดับปริญญาเอก จ านวน ๒ สาขาวิชา คือ (๑) สาขาวิชาพลังงานและ

สิ่งแวดล้อม (Energy and Environment) และ (๒) สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือธุรกิจและอุตสาหกรรม 

(Information Technology for Business and Industry) โดยให้น าข้อเสนอแนะของกรรมการสภามหาวิทยาลัย

ไปพิจารณาด าเนินการต่อไป 

 

 ๔.๒ พจิารณาแต่งตั้ง 

 

  ๔.๒.๑ แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบคุณสมบติัผูไ้ดร้บัการเสนอชื่อ 

เป็นผูส้มควรด ารงต าแหน่งกรรมการสภามหาวิทยาลยัผูท้รงคุณวุฒิ 

 
เลขานุการสภามหาวิทยาลัยน าเสนอที่ประชุมว่า ด้วยศาสตราจารย์ ดร.มนัส สุวรรณ กรรมการ

สภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ขอลาออกจากต าแหน่ง จึงท าให้ศาสตราจารย์ ดร.มนัส สุวรรณ พ้นจาก

ต าแหน่งกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ต้ังแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๓ เป็นต้นไป ซ่ึงเป็นไปตาม

ความในมาตรา ๑๗ วรรคสอง (๒) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ และตามความ

ในมาตรา ๑๗ วรรค ๖ แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ ก าหนดให้มีการด าเนินการ

ให้ได้มาซ่ึงกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิภายใน ๙๐ วัน นับแต่วันที่ผู้น้ันพ้นจากต าแหน่งและ

ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ว่าด้วย คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการได้มาซ่ึงกรรมการ

สภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ พ.ศ. ๒๕๕๑ ข้อ ๗ ก าหนดให้สภามหาวิทยาลัยแต่งตั้งคณะกรรมการ

ตรวจสอบคุณสมบัติ ผู้ได้รับการเสนอช่ือเป็นผู้สมควรด ารงต าแหน่งกรรมการสภามหาวิทยาลัย

ผู้ทรงคุณวุฒิ จึงน าเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา 

 รายละเอยีดตามเอกสารหมายเลข ๔.๒.๑ น าเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา 

 

  



   

 

รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ คร้ังที่ ๑๔/๒๕๕๓ วันที่ ๑๓ ตลุาคม ๒๕๕๓ 

 

-๑๒- 

 มติสภามหาวิทยาลยั 

  อนุมัติให้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติผู้ได้รับการเสนอช่ือเป็นผู้สมควรด ารง

ต าแหน่งกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ จ านวน ๑๓ ราย รายละเอียดตาม (ร่าง) ค าสั่งที่น าเสนอ 

ดังน้ี 

๑. อธกิารบดี เป็น ประธานกรรมการ 
๒. ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ เป็น กรรมการ 
๓. นายประคอง ฤกษ์วันเพญ็ รองอธกิารบดี  เป็น กรรมการ 
๔. ผศ.เพ่ิมศักด์ิ สริุยจันทร์ รองอธกิารบดี  เป็น กรรมการ 
๕. ผศ.ดร.อรพินทร์ ศิริบุญมา คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ 

เป็น กรรมการ 
๖. รศ.น.สพ.ศุภชัย ศรีธวิงค์ คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร 

เป็น กรรมการ  
๗. ผศ.มนตรี ศิริจันทร์ช่ืน ผู้อ านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา 

เป็น กรรมการ 
๘. ดร.ศุภกฤษ เมธโีภคพงศ์ ผู้อ านวยการส านักวิทยบริการ 

และเทคโนโลยีสารสนเทศ  เป็น กรรมการ 
๙. รศ.ประสทิธิ์ กจิจนศิริ กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจ า 

เป็น กรรมการ 
๑๐. ดร.บังอร ฉัตรรุ่งเรือง กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจ า 

เป็น กรรมการ 
๑๑. นายสญัญา สะสอง กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจ า 

เป็น กรรมการ 
๑๒. นายทรงเกียรติ สังฆมณี กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจ า 

เป็น กรรมการ 
๑๓. นายถนัด บุญชัย รองอธกิารบดี เลขานุการสภามหาวิทยาลัย 

เป็น เลขานุการ 

 

 ๔.๒.๒ แต่งตั้งคณะกรรมการจรรยาบรรณประจ ามหาวิทยาลยั (ก.จ.ม.) 

  

เลขานุการสภามหาวิทยาลัยน าเสนอที่ประชุมว่า ด้วยคณะกรรมการจรรยาบรรณประจ า

มหาวิทยาลัย (ก.จ.ม.) จะครบวาระการด ารงต าแหน่งสองปี ในวันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๕๓ และผู้ด ารง

ต าแหน่งรองอธกิารบดี จ านวนสองราย พ้นจากต าแหน่งเม่ือวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๓ จึงท าให้กรรมการ

และเลขานุการ ในคณะกรรมการจรรยาบรรณประจ ามหาวิทยาลัย (ก.จ.ม.) ซ่ึงแต่งตั้งจากรองอธิการบดี 

คนหน่ึงโดยค าแนะน าของอธกิารบดีว่างลง 



   

 

รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ คร้ังที่ ๑๔/๒๕๕๓ วันที่ ๑๓ ตลุาคม ๒๕๕๓ 

 

-๑๓- 

บัดน้ี มหาวิทยาลัยได้ด าเนินการตามข้อบังคับสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ว่าด้วย 

จรรยาบรรณของบุคลากรมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๐ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๒ ข้อ ๑๖ 

เรียบร้อยแล้ว จึงน าเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาแต่งตั้งประธานกรรมการ และ กรรมการและ

เลขานุการ ในคณะกรรมการจรรยาบรรณประจ ามหาวิทยาลัย (ก.จ.ม.) 

รายละเอยีดตามเอกสารหมายเลข ๔.๒.๒ น าเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา 

 

 มติสภามหาวิทยาลยั 

  ๑. อนุมัติให้แต่งตั้งผู้ช่วยศาสตราจารย์สุมิตรา ศรีชูชาติ รองอธิการบดี เป็น กรรมการ

และเลขานุการ ในคณะกรรมการจรรยาบรรณประจ ามหาวิทยาลัย (ก.จ.ม.) 

  ทั้งน้ี ต้ังแต่วันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๓ เป็นต้นไป โดยให้อยู่ในต าแหน่งเพียงเท่ากับวาระ

ที่เหลืออยู่ของผู้ซ่ึงตนแทน 

  ๒. อนุมัติให้แต่งตั้งนายทินกร น าบุญจิตต์ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ เป็น 

ประธานกรรมการ และแต่งตั้งผู้ช่วยศาสตราจารย์สุมิตรา ศรีชูชาติ รองอธิการบดี เป็น กรรมการและ

เลขานุการ ในคณะกรรมการจรรยาบรรณประจ ามหาวิทยาลัย (ก.จ.ม.) 

  ทั้งน้ี ต้ังแต่วันที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๕๓ เป็นต้นไป โดยมีวาระอยู่ในต าแหน่งคราวละสองปี 

 

  ๔.๒.๓ แต่งตั้งกรรมการบริหารงานบุคคลในมหาวิทยาลบัย (ก.บ.ม.)  

แทนต าแหน่งทีว่่าง 

  
เลขานุการสภามหาวิทยาลัยน าเสนอที่ประชุมว่า ด้วยผู้ด ารงต าแหน่งรองอธิการบดี จ านวนสองราย 

พ้นจากต าแหน่งเม่ือวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๓ จึงท าให้กรรมการบริหารงานบุคคลในมหาวิทยาลัย 

(ก.บ.ม.) ที่แต่งต้ังจากรองอธกิารบดีจ านวนสองคนว่างลง 

บัดน้ี มหาวิทยาลัยได้ด าเนินการตามข้อบังคับสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ว่าด้วย 

หลักเกณฑ์และวิธีการบริหารงานบุคคล พ.ศ. ๒๕๕๑ ข้อ ๖ เรียบร้อยแล้ว จึงน าเสนอสภามหาวิทยาลัย 

เพ่ือพิจารณาแต่งตั้งกรรมการบริหารงานบุคคลในมหาวิทยาลัย (ก.บ.ม.) แทนต าแหน่งที่ว่าง 

รายละเอยีดตามเอกสารหมายเลข ๔.๒.๓ น าเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา  

 

 มติสภามหาวิทยาลยั 

  อนุมัติให้แต่งตั้งกรรมการบริหารงานบุคคลในมหาวิทยาลัย (ก.บ.ม.) แทนต าแหน่งที่ว่าง 

รวม ๒ ราย รายละเอยีดตาม (ร่าง) ค าสั่งที่น าเสนอ ดังน้ี 

๑. นายประคอง ฤกษ์วันเพญ็ รองอธกิารบดี เป็น กรรมการ 
๒. ผู้ช่วยศาสตราจารย์เพ่ิมศักด์ิ สริุยจันทร์ รองอธกิารบดี เป็น กรรมการ 

  ทั้งน้ี ต้ังแต่วันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๓ เป็นต้นไป โดยให้อยู่ในต าแหน่งเพียงเท่ากับวาระ

ที่เหลืออยู่ของผู้ซ่ึงตนแทน 

 



   

 

รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ คร้ังที่ ๑๔/๒๕๕๓ วันที่ ๑๓ ตลุาคม ๒๕๕๓ 

 

-๑๔- 

  ๔.๒.๔ แต่งตั้งกรรมการเงินรายไดข้องมหาวิทยาลยั แทนต าแหน่งทีว่่าง 

 

เลขานุการสภามหาวิทยาลัยน าเสนอที่ประชุมว่า ด้วยผู้ด ารงต าแหน่งรองอธิการบดี จ านวนสองราย 

พ้นจากต าแหน่งเม่ือวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๓ จึงท าให้กรรมการและเลขานุการในคณะกรรมการเงิน

รายได้ของมหาวิทยาลัย ซ่ึงแต่งตั้งจากรองอธิการบดีคนหน่ึงโดยค าแนะน าของอธิการบดีว่างลง และท าให้

กรรมการที่แต่งต้ังจากผู้ด ารงต าแหน่งบริหารว่างลงจ านวนหน่ึงต าแหน่ง 

บัดน้ี มหาวิทยาลัยได้ด าเนินการตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ว่าด้วย การบริหาร

การเ งินของมหาวิทยาลัย พ .ศ. ๒๕๔๙ ข้อ ๑๒ เ รียบร้อยแล้ว จึงน าเสนอสภามหาวิทยาลัย 

เพ่ือพิจารณาแต่งตั้งกรรมการเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย แทนต าแหน่งที่ว่าง 

รายละเอยีดตามเอกสารหมายเลข ๔.๒.๔ น าเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา  

 

มติสภามหาวิทยาลยั 

  อนุมัติให้แต่งตั้งกรรมการเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย แทนต าแหน่งที่ว่าง รวม ๒ ราย 

รายละเอยีดตาม (ร่าง) ค าสั่งที่น าเสนอ ดังน้ี 

๑. นายประคอง ฤกษ์วันเพญ็ รองอธกิารบดี กรรมการผู้ด ารงต าแหน่งบริหาร 

เป็น กรรมการ 
๒. นายถนัด บุญชัย รองอธกิารบดี 

เป็น กรรมการและเลขานุการ 

   ทั้งน้ี ต้ังแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๓ เป็นต้นไป โดยกรรมการล าดับที่ ๑ มีวาระอยู่ในต าแหน่ง

คราวละสองปี 

 

  ๔.๒.๕ แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาบุคคลเพือ่แต่งตั้งเป็น 

คณบดีคณะวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี 

  
เลขานุการสภามหาวิทยาลัยน าเสนอที่ประชุมว่า ด้วยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พัฒนา บุญญประภา 

คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ขอลาออกจากต าแหน่ง จึงท าให้ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พัฒนา 

บุญญประภา พ้นจากต าแหน่งคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ต้ังแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๓ 

เป็นต้นไป ซ่ึงเป็นไปตามความในมาตรา ๓๘ ประกอบกับมาตรา ๓๐ วรรคสอง (๒) แห่งพระราชบัญญัติ

มหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ และตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ว่าด้วย การสรรหา

บุคคลเพ่ือแต่งตั้งเป็นคณบดี พ.ศ. ๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑ ข้อ ๑๓ วรรคสอง 

ก าหนดไว้ว่ากรณีต าแหน่งคณบดีว่างลงให้มีการสรรหาให้แล้วเสรจ็ภายใน ๓๐ วันนับแต่วันที่ว่างลง และ

ข้อ ๖ ก าหนดให้สภามหาวิทยาลัยแต่งตั้ งคณะกรรมการสรรหาบุคคลเพ่ือแต่งตั้ ง เ ป็นคณบดี 

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  

รายละเอยีดตามเอกสารหมายเลข ๔.๒.๕ น าเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา  

 



   

 

รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ คร้ังที่ ๑๔/๒๕๕๓ วันที่ ๑๓ ตลุาคม ๒๕๕๓ 

 

-๑๕- 

 มติสภามหาวิทยาลยั 

  อนุมัติให้แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาบุคคลเพ่ือแต่งตั้งเป็นคณบดีคณะวิทยาศาสตร์ 

และเทคโนโลยี รวม ๖ ราย รายละเอยีดตาม (ร่าง) ค าสั่งที่น าเสนอ ดังน้ี 

๑. ศ.เกยีรติคุณ ดร.กติติชัย วัฒนานิกร กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 

  เป็น ประธานกรรมการ 
๒. นายประจักษ์ เขม็มุกด์ คณบดีวิทยาลัยแม่ฮ่องสอน 
   กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้ด ารงต าแหน่งบริหาร 

   เป็น กรรมการ 

๓. ผศ.มนตรี ศิริจันทร์ช่ืน ผู้อ านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา 
    กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้ด ารงต าแหน่งบริหาร 

    เป็น กรรมการ 

๔. ดร.บังอร ฉัตรรุ่งเรือง กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจ า 

เป็น กรรมการ 
๕. นายสญัญา สะสอง กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจ า 

เป็น กรรมการ 
๖. นายถนัด บุญชัย รองอธกิารบดี เลขานุการสภามหาวิทยาลัย 

เป็น เลขานุการ 

 

 ๔.๓ พจิารณาเรือ่งการศึกษา 

 

๔.๓.๑ พจิารณาใหค้วามเห็นชอบหลกัสูตรศิลปศาสตรบณัฑิต  

สาขาวิชาดุริยางคไ์ทย หลกัสูตรปรบัปรุง พ.ศ. ๒๕๕๓ 

 

 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สิทธิชัย สาเอี่ยม หัวหน้าภาควิชามนุษยศาสตร์ รักษาราชการแทนคณบดี

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ พร้อมด้วยคณะ น าเสนอที่ประชุมว่ามหาวิทยาลัยได้ปรับปรุงหลักสูตร 

ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดุริยางค์ไทย หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๓ โดยสภาวิชาการในคราวประชุม

คร้ังที่  ๙/๒๕๕๓ เม่ือวันที่  ๒๓ สิงหาคม ๒๕๕๓ ได้พิจารณาให้ความเห็นและมีมติให้น าเสนอ 

สภามหาวิทยาลัยพิจารณาต่อไป 

 ดังน้ัน จึงน าเสนอหลักสตูรศิลปศาสตรบัณฑติ สาขาวิชาดุริยางค์ไทย หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๓ 

เพ่ือขอความเหน็ชอบจากสภามหาวิทยาลัยตามความในมาตรา ๑๘ (๗) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย

ราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ 

 รายละเอยีดตามเอกสารหมายเลข ๔.๓.๑ น าเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา 

 

  



   

 

รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ คร้ังที่ ๑๔/๒๕๕๓ วันที่ ๑๓ ตลุาคม ๒๕๕๓ 

 

-๑๖- 

มติสภามหาวิทยาลยั 

  เหน็ชอบหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดุริยางค์ไทย หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๓ 

รายละเอียดตามที่มหาวิทยาลัยน าเสนอ และมอบมหาวิทยาลัยตรวจสอบให้เรียบร้อยก่อนน าเสนอไปยัง

ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาต่อไป 

 

๔.๓.๒ พจิารณาใหค้วามเห็นชอบหลกัสูตรศิลปศาสตรบณัฑิต  

สาขาวิชาภาษาไทย หลกัสูตรปรบัปรุง พ.ศ. ๒๕๕๓ 

  
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สิทธิชัย สาเอี่ยม หัวหน้าภาควิชามนุษยศาสตร์ รักษาราชการแทนคณบดี

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ พร้อมด้วยคณะ น าเสนอที่ประชุมว่ามหาวิทยาลัยได้ปรับปรุงหลักสูตร 

ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๓ โดยสภาวิชาการในคราวประชุมคร้ังที่ 

๑๐/๒๕๕๓ เม่ือวันที่ ๑๔ กนัยายน ๒๕๕๓ ได้พิจารณาให้ความเหน็และมีมติให้น าเสนอสภามหาวิทยาลัย

พิจารณาต่อไป 

 ดังน้ัน จึงน าเสนอหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๓ 

เพ่ือขอความเหน็ชอบจากสภามหาวิทยาลัยตามความในมาตรา ๑๘ (๗) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย

ราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ 

 รายละเอยีดตามเอกสารหมายเลข ๔.๓.๒ น าเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา 

 

มติสภามหาวิทยาลยั 

  เห็นชอบหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๓ 

รายละเอียดตามที่มหาวิทยาลัยน าเสนอ และมอบมหาวิทยาลัยตรวจสอบให้เรียบร้อยก่อนน าเสนอไปยัง

ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาต่อไป 

 

๔.๓.๓ พจิารณาใหค้วามเห็นชอบหลกัสูตรครุศาสตรบณัฑิต 

สาขาวิชาภาษาไทย หลกัสูตรปรบัปรุง พ.ศ. ๒๕๕๓ 

  
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สิทธิชัย สาเอี่ยม หัวหน้าภาควิชามนุษยศาสตร์ รักษาราชการแทนคณบดี

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ พร้อมด้วยคณะ น าเสนอที่ประชุมว่ามหาวิทยาลัยได้ปรับปรุงหลักสูตร 

ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๓ โดยสภาวิชาการในคราวประชุมคร้ังที่ 

๑๐/๒๕๕๓ เม่ือวันที่ ๑๔ กนัยายน ๒๕๕๓ ได้พิจารณาให้ความเหน็และมีมติให้น าเสนอสภามหาวิทยาลัย

พิจารณาต่อไป 

 ดังน้ัน จึงน าเสนอหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๓  

เพ่ือขอความเหน็ชอบจากสภามหาวิทยาลัยตามความในมาตรา ๑๘ (๗) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย

ราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ 

 รายละเอยีดตามเอกสารหมายเลข ๔.๓.๓ น าเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา 



   

 

รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ คร้ังที่ ๑๔/๒๕๕๓ วันที่ ๑๓ ตลุาคม ๒๕๕๓ 

 

-๑๗- 

มติสภามหาวิทยาลยั 

  เห็นชอบหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๓ 

รายละเอียดตามที่มหาวิทยาลัยน าเสนอ และมอบมหาวิทยาลัยตรวจสอบให้เรียบร้อยก่อนน าเสนอไปยัง

ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาต่อไป 

 

 ๔.๔ พจิารณาเรือ่งการออกระเบียบ ขอ้บงัคบั หรือประกาศ 

 

- ไม่มี -  

 

 ๔.๕ พจิารณาเรือ่งการบริหารงบประมาณและการเงิน 

 

 ๔.๕.๑ อนุมติังบประมาณรายจ่ายทีใ่ชใ้นการด าเนินการจดัหารายไดแ้ละผลประโยชน์

จากทรพัยสิ์นของมหาวิทยาลยั ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ 

 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เรืองเดช วงศ์หล้า อธิการบดี กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยต าแหน่ง 

น าเสนอที่ประชุมว่า ด้วยคณะกรรมการจัดหารายได้และผลประโยชน์จากทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยราชภัฏ

เชียงใหม่ (ก.ร.ม.) ในคราวประชุมคร้ังที่ ๔/๒๕๕๓ วันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๕๓ ได้มีมติให้ความเหน็ชอบ

งบประมาณรายจ่ายที่ใช้ในการด าเนินการจัดหารายได้และผลประโยชน์จากทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔  

ดังน้ัน เพ่ือให้เป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ว่าด้วย การจัดหารายได้และ

ผลประโยชน์จากทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๒ ข้อ ๑๖ มหาวิทยาลัยจึงน าเสนองบประมาณ

รายจ่ายที่ใช้ในการด าเนินการจัดหารายได้และผลประโยชน์จากทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย ประจ าปีงบประมาณ 

พ.ศ. ๒๕๕๔ ต่อสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาอนุมัติ 

 รายละเอยีดตามเอกสารหมายเลข ๔.๕.๑ น าเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา 
  

 มติสภามหาวิทยาลยั 

 อนุมัติงบประมาณรายจ่ายที่ใช้ในการด าเนินการจัดหารายได้และผลประโยชน์จากทรัพย์สินของ

มหาวิทยาลัย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ ดังน้ี 

๑) โครงการจัดบริการหอพักนักศึกษา ๕๙๓,๑๘๐ บาท 

๒) โครงการศูนย์ฝึกปฏบัิติการอุตสาหกรรมทอ่งเที่ยว ๗๖๐,๐๐๐ บาท 

๓) โครงการร้านสวัสดิการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ๓,๓๗๕,๐๐๐ บาท 

๔) โครงการน า้ดื่มล้านนา ๒,๐๘๐,๐๐๐ บาท  

 

  



   

 

รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ คร้ังที่ ๑๔/๒๕๕๓ วันที่ ๑๓ ตลุาคม ๒๕๕๓ 

 

-๑๘- 

 ๔.๕.๒ (ร่าง) งบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได ้โครงการที่มีระบบการบริหารจดัการเอง 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ ของ มหาวิทยาลยัราชภฏัเชียงใหม่ 

 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เรืองเดช วงศ์หล้า อธิการบดี กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยต าแหน่ง 

น าเสนอที่ประชุมว่า ด้วยมหาวิทยาลัยได้จัดท ารายละเอียดค าขอตั้งงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ 

โครงการที่มีระบบการบริหารจัดการเอง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ เรียบร้อยแล้ว ดังน้ัน เพ่ือให้

เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ว่าด้วย การบริหารการเงินของมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๔๙ 

มหาวิทยาลัยจึงน าเสนอเพ่ือขออนุมัติต่อสภามหาวิทยาลัย โดยคณะกรรมการเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย 

พิจารณาให้ความเหน็ชอบแล้ว ในการประชุมคร้ังที่ ๖/๒๕๕๓ เม่ือวันที่ ๖ ตุลาคม ๒๕๕๓ 

รายละเอยีดตามเอกสารหมายเลข ๔.๕.๒ น าเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา 

  

 มติสภามหาวิทยาลยั 

๑. อนุมัติงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ โครงการที่มีระบบการบริหารจัดการเอง ประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ วงเงิน ๕๒,๕๙๗,๗๐๐ บาท 

๒. อนุมัติการใช้เงินคงคลัง : โครงการบริหารจัดการด้านวิทยานิพนธ์ ของนักศึกษาระดับ

บัณฑติศึกษาที่ค้างช้ัน วงเงิน ๗,๙๐๗,๗๐๐ บาท 

 

 ๔.๕.๓ (ร่าง) งบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได ้โครงการจัดการศึกษานอกสถานทีต่ั้ง 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ ของ มหาวิทยาลยัราชภฏัเชียงใหม่ 

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เรืองเดช วงศ์หล้า อธิการบดี กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยต าแหน่ง 

น าเสนอที่ประชุมว่า ด้วยมหาวิทยาลัยได้จัดท ารายละเอียดค าขอตั้งงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ 

โครงการจัดการศึกษานอกสถานที่ต้ัง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ เรียบร้อยแล้ว ดังน้ัน เพ่ือให้

เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ว่าด้วย การบริหารการเงินของมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๔๙ 

มหาวิทยาลัยจึงน าเสนอเพ่ือขออนุมัติต่อสภามหาวิทยาลัย โดยคณะกรรมการเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย 

พิจารณาให้ความเหน็ชอบแล้ว ในการประชุมคร้ังที่ ๖/๒๕๕๓ เม่ือวันที่ ๖ ตุลาคม ๒๕๕๓ 

รายละเอยีดตามเอกสารหมายเลข ๔.๕.๓ น าเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา 

  

 มติสภามหาวิทยาลยั 

 อนุมัติงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ โครงการจัดการศึกษานอกสถานที่ต้ัง ประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ วงเงิน ๗,๗๗๓,๖๐๐ บาท 

 

 ๔.๖ พจิารณาเรือ่งการบริหารงานบุคคล 

 

- ไม่มี - 



   

 

รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ คร้ังที่ ๑๔/๒๕๕๓ วันที่ ๑๓ ตลุาคม ๒๕๕๓ 

 

-๑๙- 

ระเบยีบวาระที ่๕  เรือ่งเสนอเพือ่ทราบหรือทกัทว้ง 

 

๕.๑ ประกาศมหาวิทยาลยัราชภฏัเชียงใหม่ เรือ่ง ผลการเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลยั 

จากผูด้ ารงต าแหน่งบริหาร แทนต าแหน่งทีว่่าง 
 

 เลขานุการสภามหาวิทยาลัยน าเสนอที่ประชุมเพ่ือทราบว่า ด้วยกรรมการสภามหาวิทยาลัยตาม

มาตรา ๑๖ (๓) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ จ านวนหน่ึงคน ซ่ึงเลือกจากผู้ด ารง

ต าแหน่งรองอธกิารบดี เพ่ือเป็นกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้ด ารงต าแหน่งบริหาร ต้ังแต่วันที่ ๒๘ มีนาคม 

๒๕๕๑ ได้พ้นจากต าแหน่งก่อนครบวาระสามปี ท าให้ต าแหน่งของกรรมการสภามหาวิทยาลัยตามมาตรา 

๑๖ (๓) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ ว่างลงจ านวนหน่ึงต าแหน่ง 

 บัดน้ี อธิการบดีได้ด าเนินการตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ว่าด้วย หลักเกณฑ์ 

และวิธีการได้มาซ่ึงกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้ด ารงต าแหน่งบริหาร พ.ศ. ๒๕๔๗ โดยได้ออกประกาศ

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เร่ือง ผลการเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้ด ารงต าแหน่งบริหาร 

แทนต าแหน่งที่ว่าง ลงวันที่ ๔ ตุลาคม ๒๕๕๓ เรียบร้อยแล้ว ซ่ึงผู้ด ารงต าแหน่งรองอธิการบดีที่ได้รับเลือก

เป็นกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้ด ารงต าแหน่งบริหาร คือ นายประคอง ฤกษ์วันเพ็ญ รองอธิการบดี

ฝ่ายบริหาร โดยจะอยู่ในต าแหน่งเพียงเท่ากับวาระที่เหลืออยู่ของผู้ซ่ึงตนแทน คือ อยู่ในวาระได้จนถึงวันที่ 

๒๗ มีนาคม ๒๕๕๔  

รายละเอยีดตามเอกสารหมายเลข ๕.๑ น าเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือทราบ  

 

 มติสภามหาวิทยาลยั 

  รับทราบ 

 

ระเบยีบวาระที ่๖  เรือ่งอื่น ๆ 

 

 ๖.๑ ก าหนดวนัประชุมสภามหาวิทยาลยัครั้งต่อไป 
 

 วันที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๓ เวลา ๐๙.๓๐ น. ณ ห้องมรกต โรงแรมฟูราม่าเชียงใหม่ (FURAMA 

CHIANG MAI) อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 

 

เลิกประชุมเวลา  ๑๒.๔๐ น. 
 

 มนญัชยา รตันกิจ ถนดั บุญชยั  

 (นางสาวมนัญชยา รัตนกจิ) (นายถนัด  บุญชัย) 

 ผู้ช่วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย รองอธกิารบดี 

 ผู้จดบันทกึรายงานการประชุม เลขานุการสภามหาวิทยาลัย 

   ผู้ตรวจรายงานการประชุม 


